

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

ECL – ไม่ขึ้น ก็รอขึ้น (เจอแบบนี้ ชอบ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

เห็นตลาดหุ้นในวันศุกร์แล้ว หลายๆ ท่านก็ว่า เอาแล้วไง ได้เวลาแล้วละมั้ง ก็อะไรเสียอีกละ การแกว่งตัวที่เริ่มผันผวน จนมีลงมาต่ำกว่า 1300 นั้นแหละครับ แม้ว่า会上มาปิดได้เหนือระดับ 1300 แต่ท่านก็ยังทว่า... นั้นยังไม่เท่าไร มีตามความเห็นจากเหนือเมฆด้วยว่า เอาใจดีเอ่ย ช่วงที่แล้วระดับ 1280-1300 ที่แกว่งๆ อยู่ นั้น ทำท่าเหมือนจะไม่ผ่าน แล้วก็อย่างที่เหนือเมฆกล่าวไว้ว่า ท่านจะเริ่มเห็นหลายๆ ค่าย เริ่มบอกว่าแพง เริ่มบอกว่าเต็มมูลค่า แต่ตลาดหุ้น หรือหุ้นไม่ยอมลงอย่างที่คิด แล้วพอขึ้นมายืนระดับ 1300 ได้ 2 วัน ท่านก็เริ่มจะงงตามกันไป ทั้งคนที่บอกว่าแพง ว่าเต็ม และคนที่รอ บางท่านก็ถามเหนือเมฆว่า เขาก็น่าอย่างนี้เลยหรือ เล่นเอาพื้นฐาน ปี 64 มาว่ากันถึงเป้าหมายกันเลยนะ ทั้งๆ ที่ ยังไม่ทันจบไตรมาส 2 ปี 63 ที่ใครๆ ก็ว่า น่าจะสาหัสเสียด้วย แล้วไตรมาส 3 และ 4 อีกจะยังไป แต่เล่นว่ากันถึง ปี 64 เพื่อจะได้เป้าหมายที่สูงกว่า 1300 ให้ได้ว้างั้น... ท่านนักลงทุนก็เห็นๆ เหนือเมฆว่า สงสัยจะได้เวลาเทขายแล้วละสิเนี่ย รอนักวิเคราะห์ออกมาเอ่ยกันก่อน ว่าจะแนวไหน ทางไหน แล้วท่านก็จะ ได้ตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้น... นี่เป็นการเห็นๆ เหนือเมฆด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ย แต่ยังไม่เสีย เหนือเมฆ ใช้รูปแบบปล่อยให้ตลาดบอกมาก่อน ว่าจะไปทางไหน แล้วค่อยว่าตามตลาด จะว่าไป เทคนิคไม่เคยโกหก จะมีแต่เราที่แหละ ที่จะโกหกตัวเอง ผินตัวเอง เข้าข้างตัวเองมากเกินไปว่าคิดถูก... เรื่องหลักๆ นับคลื่นไว้ ซึ่งเป็นคลื่นใหญ่ๆ เราก็รู้ว่าจะต้องยึดหลักยังไง ส่วนคลื่นเล็กๆ คลื่นสั้นๆ หรือการแกว่งตัว ก็ว่าตามเนื้อผ้า

ดูตามเกม...

ก็เหมือนเดิมๆ ในระยะที่ผ่านมาช่วงนี้แหละครับ หุ้นทรงนี้ จะไม่ขึ้น ก็ไม่ว่า เรียกว่า ซื้อแล้วรอได้ แต่ก็ต้องไม่เห็นเกมการหลุดลงมาต่ำกว่าระดับนี้สำคัญจริงๆ ด้วยนะ

- แนวรับ : ... ราคาปิด 0.89 ลงไปถึง 0.85 ยังน่าสนใจ
- เป้าหมาย : ... มองเป้าหมายของการเล่นรอบ 1.20-1.30

Price Chart...(ECL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ECL... รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่เป็นแบบนี้ คงไม่ต้องกล่าวอะไรมาก การผ่านระดับ 0.85 ขึ้นมาได้นั้น ก็ถือว่า รูปแบบเป็นเชิงบวกทันที ดังนั้น เราก็ต้องไม่เห็นการลงมาต่ำกว่าระดับ 0.80 อีก และยังถ้าดูค่าสัญญาณของ MA. ระยะสั้น ก็มีแนวโน้มในเชิงบวกด้วยเช่นกัน และราคา ที่ตั้งได้จากเส้น MA ได้ไม่ไกลนัก แปลว่า ยังมีความน่าจะเป็น ที่จะวิ่งหนีสั้นต่อไปได้อีกสักระยะ... การเหนือเส้น MA. ต้องดูค่า MA ด้วยนะครับ ต่อให้เหนือ MA. แต่ถ้าสัญญาณของ MA ยังไม่เป็นเชิงบวก ก็อาจจะยังไม่ไปไกล หรือ ไม่ขึ้นเลย แต่ในภาพนี้ หากวันนี้จะยังไม่ขึ้น หรือ พักๆ ตัวก่อน แต่แนวโน้มก็ยังเรียกว่า รอการขึ้น ถ้าไม่หลุด 0.85 นะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรตีพิมพ์หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำ การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน